



จดหมายข่าว
ชมรมคู้สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ
ฉบับที่ 7/2555

สวัสดีค่ะ สมาชิกชมรมคู้สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกท่าน

ตั้งที่บางท่านอาจจะทราบแล้วว่า ชมรมคู้สมรสฯ หรือ ASOMFA ของเราก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ปีนี้จึงถือว่าเป็นปีสำคัญ เพราะเป็นปีที่ 10 ของการก่อตั้งชมรมฯ ดังนั้น ดิฉันจึงเห็นว่าเราน่าจะมีการจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น เพื่อฉลองโอกาสดังกล่าว หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ขอเชิญเสนอมาที่ชมรมฯ ได้เลยนะคะ

นับตั้งแต่ก่อตั้งมา เราได้บรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักของชมรมฯ อันได้แก่ การสร้างและกระชับความสัมพันธ์ในหมู่คู้สมรสของข้าราชการกระทรวงฯ ซึ่งส่งผลในทางอ้อมให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ (ซึ่งคือคู้สมรสของพวกเรา) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เรายังหาโอกาสร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศล เพื่อเป็นการเสริมบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศสู่สาธารณชน อาทิ การบริจาคเงินสมทบทุนและเยี่ยมชมนัดพระบาทน้ำพุ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นต้น

ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วม และสนับสนุนกิจกรรมของชมรมฯ ด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงงานกาชาด (30 มี.ค. – 7 เม.ย.2555) ซึ่งสมาชิกได้ร่วมกันเสียสละทั้งเวลา กำลังกายและกำลังใจจนทำให้ร้านกาชาดของกระทรวงฯ ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งอีกครั้งหนึ่ง

สุดท้ายนี้ หวังว่าสมาชิกจะเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมฯ มากขึ้นนะคะ โดยดิฉันจะพยายามจัดหากิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มานำเสนอต่อสมาชิกเป็นระยะ ๆ ต่อไปค่ะ

ด้วยความระลึกถึง

วราภรณ์ พวงเกตุแก้ว
ประธานชมรมคู้สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ

สวัสดิ์คีละ สมาชิกชมรมคู่สมรสฯ ที่เคารพทุกท่าน

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2555 และเนื่องจากมีหลายเหตุการณ์เข้ามา จึงทำให้จดหมายข่าวหายไปเสียนาน เพื่อเป็นการขออภัยทุกท่าน จึงขอรวบรวมเรื่องราวสำคัญที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา โดยขอเริ่มจากการแสดงความยินดีกับสมาชิกชมรมคู่สมรสฯ ที่ได้ออกประจําการเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ คุณเอื้อย (ท่านประธานชมรมฯ คนที่แล้วของเรา) ไปเฮก คุณโป่ง ไปซิดคาโก คุณเบญจ ไปนิวเดลี คุณเอ๋ ไปแคนเบอร์รา คุณสุ ไปการาจี คุณส้ม ไปโกตาบารู คุณหมวยและคุณไก่ ไปดูไบ ค่ะ

เริ่มต้นปีใหม่ในเดือนมกราคมกันอย่างกระฉับกระเฉง คุณแหวน ท่านประธานชมรมคู่สมรสฯ คนปัจจุบัน ได้เข้ารับหน้าที่และเชิญประชุมชมรมคู่สมรสฯ ครั้งแรก เมื่อ 6 ม.ค. และเมื่อ 24 ม.ค. ชมรมคู่สมรสฯ ได้จัดเลี้ยงน้ำชา Afternoon Tea เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกชมรมคู่สมรสฯ กับคู่สมรสคณะทูตและคณะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย ซึ่งงานนี้ได้รับการตอบรับจากทั้งสองฝ่ายอย่างดีทีเดียวค่ะ



3 มีค. ชมรมคู่สมรสฯ ได้จัดกิจกรรมนำคู่สมรสคณะทูตและคณะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย จาก 25 ประเทศ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ บริเวณถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสคณะทูตและคณะกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยกับคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ แม้หลายท่านจะเมื่อยมากจากการเดินครึ่งวัน แต่ก็ได้รับความรู้และสนุกกับการถ่ายรูปที่ระลึกต่างๆ จากอุปกรณ์ที่มีมากมายของนิทรรศการค่ะ



28 มีค. ชมรมคู่สมรสฯ จัดให้มีการสอนแต่งหน้า โดยมีคุณปุ๋ย (ภารดี เทพรัักษ์) และทีมงานจากซาแนล มาเป็นวิทยากรพิเศษ ขอขอบคุณคุณปุ๋ยและทีมงานเป็นอย่างมากเลยคะที่ได้สละเวลามาในครั้งนี้

30 มีค.- 7 เมย. งานกาชาดใหญ่ประจำปี 2555 9 วัน 9 คืน ปีนี้คึกคัก สนุกสนานไม่แพ้ปีก่อน ๆ แน่นอนคะ ซึ่งปีนี้มีส่วนชิกชมรมฯ ที่สละเวลามาช่วยงานกันมากมายหลายท่าน เฉพาะมุมนสินค้าต่างประเทศ สามารถทำยอดขายได้ถึงหนึ่งล้านบาท นอกจากนี้ ภายในงานยังมีมุมกาแฟ ไวคอยบริการประชาชน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากศิลปินหลายท่านมาปรากฏตัวบนเวที และช่วยขายสลากบัวแก้วนำโชคเกือบทุกวัน ทำให้ร้านกาชาดของเราได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากคะ หลังจากพักผ่อนน้อยจากงานกาชาดใหญ่แล้ว ชมรมฯ ก็ได้นำสินค้าต่างประเทศที่ยังขายไม่หมดไปขายต่อที่กรมการกงสุลอีกระหว่าง 20-27 เม.ย. ได้เงินมาสบทบงบกาชาดกระทรวงฯ เพิ่มเติมอีก 4 แสนกว่าบาท



23 พค. กระทรวงฯ ได้จัดพาคณะทูตและคู่สมรส ไปชมงานศิลปะแผ่นดิน ที่พระที่นั่งอนันตสมาคม และสมาชิกชมรมฯ ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานด้วย เป็นความประทับใจของทุกท่าน ที่ได้ไปเห็นงานศิลปะชั้นสูง แต่เป็นฝีมือของประชาชนธรรมดา ซึ่งเกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

25 พค. กระทรวงฯ ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการ คู่สมรสและพนักงาน ที่ได้ร่วมกันจัดงานกาชาดประจำปี 2555 จนประสบความสำเร็จด้วยดี โดยท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน เป็นงานเลี้ยงแบบออกร้าน โดยคุณแหวน ประธานชมรมฯ ให้ไปนำชุ้มอาหารอร่อยจากที่ต่างๆ มาร่วมออกงาน มีผู้มาร่วมงานเต็มพื้นที่คอร์ทหลายไทย ในช่วงคาราโอเกะคุณส้มได้รับเชิญให้เป็นผู้แทนชมรมฯ ออกไปร้องเพลง ซึ่งเรียกเสียงตบมือได้ไม่เบาทีเดียว



29 พค. สมาชิกชมรมฯ ได้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ Afternoon Tea กับออท.สตรีและภริยา คณะทูต ซึ่งสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นผู้จัด ที่โรงแรมสุโขทัย สมาคมฯ ใช้ชื่อย่อว่า “สปอท.” เป็นสมาคมสตรีที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรี ก่อตั้งโดย หม่อมพริ้งอรุณ สุขุม วรารณ ชายาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ปัจจุบันประธานชมรมฯ รับเป็นประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ให้กับสมาคมอยู่ค่ะ

14 มิย. ชมรมคู่สมรสฯ ได้รับมอบเงินจากคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (ASOMFA – โตเกียว) จำนวน 300,000 เยน เพื่อทำบุญเลี้ยงพระและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์บริจาคแก่ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งโรงพยาบาลแจ้งว่าประสงค์จะได้รับเครื่องวัดความดันแบบเคลื่อนย้ายได้ และเครื่องวัดออกซิเจน ซึ่งในวันนั้น คุณแห้ว ประธานชมรมฯ คนปัจจุบัน คุณระวีวรรณ กาญจนกฤษกร ภริยาท่านรองราชเลขาธิการ และอดีตประธานชมรมฯ และพี่ๆ น้องๆ สมาชิกชมรมฯ ได้ไปร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระที่ โรงพยาบาลสงฆ์และส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวในนามของชมรมคู่สมรสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยพระวินยาศิการ และนายแพทย์กฤษณะพันธ์ ธรกรณไพศาล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญมายังคุณลูกเกต (คุณอุมาพร พุตระกูล - อดีตประธานชมรมฯ ของเรา และปัจจุบันเป็นหัวหน้าคณะ ASOMFA – โตเกียว) และคู่สมรสข้าราชการสอท. ณ กรุงโตเกียวทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ





ข่าวสุดท้ายฉบับนี้ ได้แก่ โบว์ลิงการกุศลของสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มิ.ย. ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งทางชมรมฯ ได้ส่งเข้าแข่งขัน 2 ทีม และงานนี้ชมรมฯ ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะคะ เพราะเราได้รางวัล “แต่งกายทีมแสนเด่น” ติดมือมาฝากสมาชิกทุกท่านด้วยค่ะ เย้ เย้



ฉบับต่อไปมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะนำมาฝากอีกแน่นอนค่ะ หากท่านใดมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่
ชมรมकुสมรศฯ ได้นะคะ หรือโทร 02 203 5000 ต่อ 11291 ค่ะ

สวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าค่ะ

.....